

# พยากรณ์สินค้าเกษตร

## ช่วงเดือนธันวาคม 64 - กุมภาพันธ์ 2565

สัญลักษณ์



ปกติ



มีปัญหาราคาสุง



มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65		
<b>กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก</b>					
ข้าว				ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดลดลง แต่ยังคงมีความต้องการของผู้ประกอบการค้าข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าต่างประเทศตามสัญญา ประกอบกับประเทศคู่แข่ง อาทิ เวียดนามมีแนวโน้มราคาข้าวสูงกว่าไทย ทำให้ไทยสามารถแข่งขันด้านราคาได้ในตลาดข้าวโลก และภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร	ส.ค. - เม.ย.
ข้าวนาปรัง				ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดหมดแล้ว	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง				ช่วงเดือน ธ.ค. 64 - ก.พ. 65 ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ 16.01 ล้านตัน หรือร้อยละ 48.56 ของปริมาณทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตฤดูกาลใหม่ออกสู่ตลาดและจะเริ่มออกสู่ตลาดมากเดือน ม.ค. 65 ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์สูง เนื่องจากผู้ประกอบการแข่งขันกันรับซื้อทั้งผู้ประกอบการโรงแปง/ลานมัน/โรงงานเอทานอล เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้และเก็บสต็อกในช่วงที่ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาด ด้านการส่งออกมีแนวโน้มส่งออกมันเส้นและผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น สาเหตุจากราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประเทศจีนพุ่งสูงขึ้น จึงมีความต้องการมันเส้นไปผลิตอาหารสัตว์ คาดว่าการส่งออกมันสำปะหลังของไทยมีโอกาสจะขยายตัวมากขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐมีโครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2564/65 และมาตรการคูปอง เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด	ม.ค. - มี.ค. 65 (ออกสู่ตลาดมาก)

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพด				ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ ๐.๙๙๒ ล้านตันหรือร้อยละ ๒๐.๗๖ ของผลผลิตทั้งประเทศ เป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศเริ่มออกสู่ตลาดลดลง และยังเป็นช่วงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น ๒ ที่เพาะปลูกในพื้นที่นาข้าว ประกอบกับราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อเนื่องไม่จูงใจให้เกษตรกรเก็บสต็อก ผู้ประกอบการจะรับซื้อและจำหน่ายทันที สำหรับปีนี้ภาครัฐมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔/๖๕ และมาตรการคูปองช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด เช่น โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมผู้ประกอบการ มีเงินทุนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารสัตว์ มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ	ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วง ก.ย. - ธ.ค. ๖๔
ปาล์ม				- ภาคเกษตรกร คาดการณ์ผลปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มาก โดยจะออกสู่ตลาดมากอีกครั้ง ตั้งแต่เดือน เม.ย. ๖๕ - ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปกติ (๓๐๐,๐๐๐ ตัน) - ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภาคพลังงานลดลงจากมาตรการปรับลดสัดส่วนการใช้ B๑๐๐ ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗, B๑๐ และ B๒๐ เป็น B๗ ระยะเวลา ๔ เดือน (ธ.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕) เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน - ราคาผลปาล์มมีแนวโน้มปรับลดลงระดับหนึ่ง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าราคาประกันรายได้ ด้านน้ำมัน	ตลอดปี

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นช่วงปลายผลผลิตถั่วเหลืองฤดูฝนจะออกสู่ตลาดในปริมาณไม่สม่ำเสมอและขาดช่วง และต้นฤดูถั่วเหลืองฤดูแล้ง โดยการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าถั่วเหลืองฤดูฝนและถั่วแล้งจะออกสู่ตลาดในปริมาณร้อยละ ๕๐% ของผลผลิตทั้งปี</li> <li>- คาดว่าราคาเกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนตลาด กทม.คาดว่าจะไม่มีผลผลิตออกสู่ตลาด</li> <li>- คาดว่าราคาส่งออกต่างประเทศจะโน้มสูงขึ้นในช่วงต้นปี โดยราคาในตลาดโลกจะมีความผันผวนตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดของสหรัฐฯ และปริมาณความต้องการใช้ของจีนที่เป็นผู้ใช้รายใหญ่ของโลก</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ก.ค.-ธ.ค.๖๔ ถั่วฝน ม.ค.-พ.ค.๖๕ ถั่วแล้ง         </div>
กากถั่วเหลือง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ปกติ และจากการพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคจากไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และปริมาณความต้องการใช้ในภาคปศุสัตว์มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ทั้งปี         </div>
ปลาป่น	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก</li> <li>- คาดว่าราคาส่งออกในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มอ่อนตัว ลงจากความต้องการใช้ปลาป่นในอาหารสัตว์ลดลงเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           ทั้งปี         </div>